

Số: /BC-STTTT

Hà Tĩnh, ngày tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận khóa XIII của Đảng

Thực hiện Văn bản số 1495/UBND-TH₃ ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh về việc giao phối hợp xây dựng báo cáo kết quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận khóa XIII của Đảng; sau khi rà soát, tổng hợp, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về việc đẩy mạnh nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận khóa XIII của Đảng, cấp ủy, chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ động quán triệt việc thực hiện đến toàn thể cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở. Thông qua giao ban, sinh hoạt định kỳ và các cuộc hội nghị chuyên đề do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức, 100% cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đã được học tập, nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, góp phần xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đưa nội dung các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận vào cuộc sống một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, Sở đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận khóa XIII của Đảng. Nội dung tuyên truyền tập trung:

- Các cơ quan báo chí phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng các cấp; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh và tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, hoạt động đối ngoại, phòng chống dịch bệnh..., tạo dòng thông tin chủ đạo, tác động tích cực đến đời sống xã hội.

- Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với các đơn vị liên quan biên soạn tài liệu tuyên truyền về các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận khóa XIII của Đảng và việc tổ chức thực hiện tại các địa phương phát trên hệ thống truyền thông cấp huyện và hệ thống truyền thanh cơ sở.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Kết quả đạt được

1.1. Công tác tổ chức chuẩn bị Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt

Hàng năm, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận lồng ghép qua các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ. Với điều kiện cơ sở vật chất ngày càng được kiện toàn, nâng cấp, chi bộ Sở luôn nghiêm túc tham gia đầy đủ các buổi Hội nghị chuyên đề trực tuyến, trực tiếp để triển khai thực hiện các Văn kiện tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng do Đảng ủy cấp trên tổ chức.

Hiện nay, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông có 24 đảng viên, trong đó: có 11 Thạc sỹ, 01 đồng chí sơ cấp (lái xe), còn lại đều có trình độ Đại học. Tỷ lệ nam 71% (17 đồng chí); nữ 29% (07 đồng chí); cán bộ dưới 50 tuổi chiếm 96%; Cao cấp chính trị 07 đồng chí chiếm 29%, Trung cấp chính trị 05 đồng chí, chiếm 20%. Tỷ lệ Đảng viên là cán bộ chủ chốt và phụ trách đoàn thể là 10/24 đảng viên.

Về tổ chức bộ máy của đơn vị, Ban giám đốc có 02 đồng chí, trong đó đồng chí Giám đốc là Bí thư Chi bộ; Chi bộ có 05 UVBCH. Tổng số cán bộ, CCVC và người lao động có 45 người (Văn phòng Sở 24 người, Trung tâm CNTT&TT thuộc Sở 21 người), đa số cán bộ công chức được đào tạo cơ bản, chính quy, có tinh thần trách nhiệm cao trong thực thi công vụ, tập thể đơn vị đoàn kết, luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 100% cán bộ thuộc Sở luôn nêu cao tinh thần chủ động nghiên cứu, học tập và vận dụng linh hoạt những nội dung được quán triệt tại các Văn kiện của Đảng vào cuộc sống, vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

1.2. Đánh giá chất lượng tổ chức Hội nghị của Trung ương, địa phương

Hàng năm, Trung ương, địa phương thường xuyên tổ chức các cuộc Hội nghị quán triệt, học tập, nghiên cứu những nội dung quy định tại Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng dưới các hình thức như trực tiếp, trực tuyến. Công tác tổ chức, thông báo, gửi tài liệu học tập đã được Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban tuyên giáo tỉnh ủy và các đơn vị chủ trì kịp thời gửi đến chi bộ cơ sở. Với hệ thống đường truyền, trang thiết bị kết nối mạng Internet ngày càng đồng bộ trên toàn tỉnh, chất lượng của các đợt sinh hoạt, học tập trực tuyến luôn được đảm bảo.

1.3. Đánh giá kết quả việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận khóa XIII của Đảng.

Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch do các cấp có thẩm quyền ban hành, chỉ đạo¹. Đặc biệt, trong giai đoạn tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, cấp ủy, bí thư chi bộ đã phát huy vai trò của người đứng đầu, trực tiếp truyền đạt nội dung các văn kiện cho đảng viên trong chi bộ. Kết quả học tập, quán triệt các văn kiện được thể hiện thông qua chất lượng bài thu hoạch, kết quả bài thi trắc nghiệm trực tuyến² do các đơn vị tổ chức. Trung bình mỗi cuộc thi trực tuyến, Sở Thông tin và Truyền thông có gần 200 lượt cán bộ tham gia với 100% bài thi đạt từ 9-10 điểm.

1.4. Công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chỉ thị, kết luận khóa XIII của Đảng

Các cơ quan báo chí đã thông tin sâu rộng việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận khóa XIII của Đảng; các Nghị quyết chuyên đề của Trung ương, của tỉnh, việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, góp phần đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Đặc biệt, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng thời để phản ánh việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, Trung tâm Phim tài liệu và Phóng sự, Đài Truyền hình Việt Nam đã xây dựng phim tài liệu “Khát vọng xanh miền đất Hồng Lam”. Phim được phát trên sóng VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam) vào lúc 20h30’, ngày 09/6/2022 được đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh nhà đón xem và đánh giá cao. Loạt bài 5 kỳ của báo Quân đội Nhân dân với nhan đề Bài học phát huy sức dân ở Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh chú trọng phân tích sâu về phương thức huy động sức dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, trong đó có 2 bài kỳ 4,5 có tính phản biện cao, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân, cụ thể:

¹ Kế hoạch số 15-KH/ĐUK ngày 31/3/2021 của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

Kế hoạch số 20-KH/ĐUK ngày 30/7/2021 của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền các kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

Chương trình hành động số 06-CTr/ĐUK ngày 10/8/2021 của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025;

Kế hoạch số 30-KH/ĐUK ngày 14/01/2022 của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng;

Kế hoạch số 37-KH/ĐUK ngày 27/7/2022 của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII);

Kế hoạch số 44-KH/ĐUK ngày 01/12/2022 của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII) và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị ...

² Văn bản số 236-CV/ĐUK ngày 17/5/2021 của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc triển khai thu hoạch Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Bác Hồ với Hà Tĩnh - Hà Tĩnh làm theo Bác” vào tháng 6/2022.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: đã duy trì và nâng cao hiệu quả các chuyên mục “Đảng trong cuộc sống”, “Nông thôn mới”, “Cải cách hành chính”, “Trang địa phương”... phát sóng định kỳ 02-04 số/tháng. Hàng năm có hơn 2000 bản tin, phóng sự ngắn/năm tuyên truyền về việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Báo Hà Tĩnh tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả các chuyên mục “Xây dựng Đảng”, “Chính quyền”, “Đoàn thể”... đăng tải 1500 tin, bài/năm kịp thời thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của các cấp, các ngành; biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Báo chí Trung ương và tỉnh bạn có thông báo hoạt động trên địa bàn cũng đã có trên 1000 tin, bài/năm tuyên truyền về việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh cũng đã đăng tải 500 tin, bài tuyên truyền về việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, việc tuyên truyền về các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận khóa XIII của Đảng thông qua các mạng xã hội cũng đã được quan tâm. Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã đưa trên 300 tin, bài tuyên truyền/năm trên các trang fanpage mạng xã hội thu hút hàng trăm ngàn lượt “thích”, “xem”, “chia sẻ” thông qua đó các phóng sự, bài viết đã lan tỏa rộng khắp đến người dân trong và ngoài tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông biên soạn 05 nội dung tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận khóa XIII của Đảng trên hệ thống truyền thanh cơ sở. Qua theo dõi trên phần mềm quản lý, hàng năm hệ thống truyền thanh cơ sở cấp xã đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền.

1.5 Công tác kiểm tra, giám sát việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận khóa XIII của Đảng

Cấp ủy, chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở chủ động, tích cực trong việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Văn kiện của Đảng. Đối với các cán bộ chưa nêu cao ý thức gương mẫu, chấp hành, đơn vị tiến hành nhắc nhở, kiểm điểm tại cuộc họp kiểm điểm đảng viên, hội nghị cán bộ công chức hàng năm.

1.6. Quy trình các bước tổ chức Hội nghị

Sở Thông tin và Truyền thông chưa được giao tham mưu, chủ trì tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận khóa XIII của Đảng. Chủ yếu tham dự các Hội nghị học tập trực tiếp hoặc trực tuyến do Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối tổ chức.

2. Hạn chế

- Nội dung, hình thức tuyên truyền chưa đổi mới, chưa phong phú và đa dạng nên chưa thu hút được người dân tham gia hưởng ứng mạnh mẽ;
- Kinh phí triển khai các chương trình tuyên truyền còn hạn chế. Chưa có kinh phí hỗ trợ truyền thông cho các cơ quan báo chí thực hiện tuyên truyền.

III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN CÁC NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ, KẾT LUẬN KHÓA XIII CỦA ĐẢNG

Hiện nay hình thức học tập phổ biến đang được áp dụng có hiệu quả là hình thức trực tuyến, thông qua việc kết nối các điểm cầu từ trung ương đến cơ sở, tất cả các cán bộ, đảng viên đều được tiếp cận nhanh chóng, tham gia học tập và nắm vững những nội dung cốt lõi tại các Văn kiện của Đảng. Tuy nhiên một vấn đề đặt ra đó là hầu hết tài liệu học tập gửi về cơ sở chủ yếu sao y nội dung tại các văn kiện, chưa có sự đa dạng trong hình thức trình bày, đổi mới số hóa tài liệu thông qua phần mềm điện tử, chưa có các hình thức trình bày mới mẻ, sáng tạo, sinh động như Infographic,... để tạo hứng thú cho người học, tiếp cận.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không.

Trên đây là báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông về kết quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận khóa XIII của Đảng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lãnh đạo Sở (b/c);
- Lưu: VT, TTra.

GIÁM ĐỐC

Đậu Tùng Lâm